

**ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์****เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ
สังกัดกองอำนวยการบริหารงานคณะกรรมการธุรกิจ**

ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ สังกัดกองอำนวยการบริหารงานคณะกรรมการธุรกิจ และกำหนดให้มีการทดสอบโดยการประเมินแนวทางในการพัฒนางานด้านการเงินและพัสดุ โดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากงานได้ (ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ หน้ากระดาษ A4) นั้น

บัดนี้ การทดสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

- ๑.๑ นางสาวจินดา ตั้งวิเศษกุล
- ๑.๒ นางสาวมารยาท ชิมเจริญ

๒. รายละเอียดการสัมภาษณ์

วัน เวลา	วิธีการสัมภาษณ์	สถานที่สัมภาษณ์
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	สัมภาษณ์เพื่อประเมิน ดังนี้ (๑) แนวทางในการบริหารและพัฒนางานด้านเงินและพัสดุ โดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากงานได้ ด้วยโปรแกรมงานนำเสนอ (PowerPoint) หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ไม่เกิน ๒๐ นาที (๒) สมรรถนะ ศักยภาพ คุณลักษณะเฉพาะบุคคลด้านคุณธรรมและหลักการบริหารจัดการที่ดี และภาวะผู้นำ (ทัศนคติ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการสื่อสาร)	ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

*ผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และมีคะแนนสูงสุดจากการสัมภาษณ์ จะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ <https://personnel.nida.ac.th/>

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวรรณ กนิษฐพงศ์)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประธานกรรมการ